



เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธา เนื่องด้วยทางสโมสรโรตารีสวนจิตรลดา ทำ Global Grant แต่ยังมีขาดทุนสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์หากสโมสรท่านมี DDF เหลือ หรือต้องการสนับสนุน

โครงการ: เครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในการผ่าตัดส่องกล้องแผนกกุมารเวช โสต ศอ นาสิก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)

<https://www.childrenhospital.go.th/>

เรื่อง ความจำเป็นในการรับบริจาค เครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในการผ่าตัดส่องกล้อง

ด้วยทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 435 เตียง สามารถรับผู้ป่วย วยในปีละ 15,000 ราย ผู้ป่วยนอกปีละ 350,000 ราย งานผ่าตัด 5,000 ราย โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ด้านการป้องกันโรคและให้การรักษาโรค โดยแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กทุกสาขาและเป็นสถานที่ให้การรักษาระดับตติยภูมิที่ส่งต่อมาจากทั่วประเทศ

เนื่องจากศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ กุมาร โสต ศอ นาสิก มีการรักษาโรค ไช้สัอกเสบเรื้อรัง ,โรคจิตสีดวงจุมก, โรคเนื้องอกของโพรงจุมก และ ไช้เนัส โรคกล่องเสียงตีบหรือมีเนื้องอก การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกลุ่มโรคดังกล่าวโดยเฉลี่ย 70 ราย ต่อปี ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ชุดถ่ายทอดสัญญาณสำหรับต่อกล้องขณะผ่าตัด ซึ่งปัจจุบันชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้เนื่องจากอายุการใช้งานนานมากกว่า 20ปี อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีเดิม เชื่อมโยงการถ่ายโอนข้อมูลยุคปัจจุบันไม่ได้ ส่งผลให้การผ่าตัดผู้ป่วย วยโรคดังกล่าว มีความยากลำบาก ความแม่นยำน้อย ใช้ระยะเวลาการผ่าตัดต่อเคสนาน โดยเฉพาะโรคที่ต้องผ่าฉุกเฉินเช่น โรคกล่องเสียงตีบทำให้อุดกั้นทางเดินหายใจ ซึ่งต้องใช้ความแม่นยำจากเครื่องถ่ายทอด สัญญาณ หากเครื่องไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการมีชีวิตรอด

ปัจจุบันมีเครื่องถ่ายทอดสัญญาณจากกล้องผ่าตัดประมาณ 3-4 เครื่องซึ่งใช้งานร่วมกับแผนกอื่น ๆ ซึ่งจำกัดใช้เฉพาะการผ่าตัดแต่ละ ชนิด เช่น ผ่าช่องท้อง ระบบปัสสาวะ สมอง โดยบางครั้งถ้าต้องการใช้ผ่าตัดเวลาตรงกัน จะทำให้ต้องเลื่อนคนไข้แผนก กุมารเวช โสต ศอ นาสิก ออก ไปเพื่อรอใช้เครื่องว่าง ซึ่งมีการรอคอยการใช้เครื่องนานถึง 3 เดือน กรณีมีเครื่องเพิ่มมา 1 เครื่องจะช่วยลดระยะเวลาในการรอคอย การผ่าตัด เหลือ 1-2 เดือน แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการ

แต่ถึงอย่างไรการได้รับชุดกล้องสำหรับผ่าตัดอย่างน้อย 1 เครื่อง สามารถทำให้แพทย์ทำการผ่าตัดได้สะดวกและมีประสิทธิภาพขึ้น ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดต่อเคสนั้นลง จึงมีความจำเป็นในการขอรับบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในการผ่าตัดส่องกล้อง

หมายเหตุ เครื่องมือแพทย์ 1 set ราคา 1,550,000 บาท

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ณัฐธยาน์ โรจน์ธน์ไกรกุล

(ณัฐธยาน์ โรจน์ธน์ไกรกุล)

นายกสโมสรโรตารีสวนจิตรลดา 2022-2023

โทร : 099-397-9396